

# ได้ร่วมพระบารมี รามธิบดี จักรีนฤพดินทร์

“คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์และได้เสด็จเปิด  
โรงพยาบาลรามธิบดีด้วยพระองค์เอง และยิ่งพระราชทานสร้อยพระนามให้เป็นชื่อของโรงพยาบาลรามธิบดี  
และสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่คำสอนของพระองค์  
และพระราชจริยวัตรต่าง ๆ จะยังคงอยู่ในใจของเรา พวกเราจะขอน้อมนำคำสอนของพระองค์  
และพระราชจริยวัตรอันดีงามเอาไว้เหนือหัวของเราตลอดไป”

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



“ตอนเด็ก ๆ เคยคิดแต่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศ แต่ตอนที่เรียนอยู่ต่างประเทศกลับคิดถึงประเทศไทยมาก  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ดูทีวีและนั่งร้องไห้ขณะที่ท่านเสด็จออกมาโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม  
ตอนนั้นคิดว่ายังไงก็ต้องกลับมาเป็นแพทย์เพื่อดูแลประชาชนชาวไทยให้จงได้ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนใจ  
และรักประเทศได้ขนาดนั้น หนึ่งในนั้นคงเป็นเพราะความรักความผูกพันที่เรามีต่อพระองค์

กล่าวได้ว่าท่านทรงเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวไทยจริง ๆ ..

ถึงท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่ท่านยังคงอยู่ในใจเราเสมอมา เวลาท้อและเจออุปสรรคจะนึกถึงท่าน  
และนำคำสอนของท่านมาปฏิบัติ ทำให้มีแรงใจสู้ต่อไป และตั้งใจจะเป็นหมอดีเพื่อดูแลพสกนิกรของท่านตลอดไป”

ผศ.พญ.โสภร์รัช วิไลยุค บรรณาธิการนิตยสาร @Rama

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



“คุณพ่อเคยบอกว่าในหลวงทรงงานหนักมาก ต้องเดินทางบ่อยและเป็นทางที่อันตรายมาก  
แต่ที่ท่านเสด็จฯ ไปทุกที่ได้ เพราะท่านรักคนไทย อยากให้คนไทยมีชีวิตที่ดี คุณพ่อบอกว่าโตขึ้นให้เรารับราชการ  
พอเราโตขึ้นก็เลยเข้ารับราชการและภูมิใจที่ได้ถวายงานท่านในฐานะที่เป็นข้าราชการ  
เคยไปรับเสด็จท่านที่เพชรบูรณ์ ตอนอยู่ ป.๗ พอสบพระเนตรท่านน้ำตาก็ไหลมาเอง  
เหมือนวันที่ไปรอสั่งเสด็จพระบรมศพ รู้สึกว่าหัวใจบีบแรงมาก คล้ายใจจะขาด  
ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะเป็นข้าราชการที่ดี ในฐานะเป็นครูจะตั้งใจสอนอย่างเต็มที่เพื่อผลิตคนดีในวิชาชีพพยาบาลต่อไป”

อ.ดร.สุธิดา มาสุธน

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามธิบดี

“เคยได้เข้าไปชมพระราชวังสวนจิตรลดา ไม่น่าเชื่อว่า พระมหากษัตริย์พระองค์นี้จะเปลี่ยนบ้านของพระองค์ ให้เป็นแหล่งทดลองเพื่อประชาชนของท่านก็รู้สึกประทับใจมาก พอได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจ ยิ่งทำให้ได้เห็นถึงความทุ่มเทของพระองค์ที่มีต่อการช่วยเหลือประชาชน ทุกวันนี้จะนำสิ่งที่พระองค์ทรงสอน ไปใช้กับชีวิตของเรา ด้วยการสอนลูกให้เป็นคนประหยัด มัธยัสถ์ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”

อ.พญ.ดำรงรัตน์ เลิศรัตนานนท์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



“เป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะ พามาเรียนในกรุงเทพก็ตั้งใจสอบเข้าเรียนพยาบาล อยากทำประโยชน์ให้กับคนทั่วไป ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเหนื่อยมาก ท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชน สำหรับเราเป็นคนตัวเล็ก ๆ ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยได้ร่วมพระบารมี ดีใจที่ได้เป็นพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งปณิธานว่าจะจะเป็นพยาบาลที่ดี”

คุณเฉลียว คงคา พยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยเยี่ยมบ้าน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



“สิ่งที่เราได้เห็นตั้งแต่เล็กจนโตคือ พระองค์ทำงานหนักมาตลอดโดยไม่เคยหยุดเลยแม้แต่ทรงพระประชวร สิ่งที่เคยได้ยินมาว่ามหาบุรุษคืออะไร ตอนนี่เข้าใจแล้วว่าพระองค์ท่านคือมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ ณ วันนี้ท่านไม่ได้ไปไหน ท่านยังสถิตอยู่ในดวงใจของเราและคนไทยทั้งชาติ”

คุณหทัยชนก มิตรประเสริฐ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบคำรักษาพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



“เรียนสังคมสงเคราะห์ค่ะ เคยได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ ซึ่งพระองค์เองก็ได้รับ ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คุณวุฒิบัณฑิตเช่นเดียวกัน ซึ่งท่านก็เป็นแบบอย่างให้เราเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมัยเด็ก ๆ คุณพ่อเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเลยได้มีโอกาสติดตามไปเข้าเฝ้าฯ สมัยนั้นถนนยังเป็นดินลูกรังอยู่ แต่พระองค์ก็เสด็จเยี่ยมประชาชนและทรงดูแลชาวเขา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประทับใจและอยากทำงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือสังคม เมื่อมาทำงานสิ่งที่เราทำตามพระองค์ คือการปิดทองหลังพระเพราะงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่ต้อง ทำกับผู้ป่วยยากไร้และคนที่มีปัญหาทุกข์ยาก ความสุขของเราคือ การได้เห็นผู้ป่วยมีรอยยิ้มและมีอาการดีขึ้นกลับไป”

คุณศรีสุดา แก้วประพาฬ นักสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



“เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์ ก็ได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าว่าให้มาช่วยผูกผ้าริ้วเพื่อถวายความไว้อาลัย ผมเลยรีบมา ตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีก็รีบขับรถกลับมาเลย ตอนนั้นคิดแต่ที่เราต้องทำความดีแต่พระองค์ท่าน ถึงโรงพยาบาลประมาณสามทุ่มสี่สิบ ผมก็เริ่มปฏิบัติงานไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย มีความตั้งใจและอยากให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย ได้ผูกผ้าริ้วบริเวณด้านหน้าเสาธง ด้านหน้าอาคาร สกายวอล์ค ซอยสวนเงิน อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยงานโรงพยาบาล เพื่อไว้อาลัยแด่พระองค์”

คุณพิภพ ดอกบัว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล